

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา วงศ์วิวงศ์	๔	ประธานสภา ฯ	ปรีชา วงศ์วิวงศ์	
๒	นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา	๒	รองประธานสภา ฯ	ศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา	
๓	ว่าที่ร้อยตรีวัสนิว ภาวีสอน	-	เลขานุการสภา อบต.	วัสนิว ภาวีสอน	
๔	นายวรเดช แก้วสอนดี	๑	สมาชิกสภา อบต.	วรเดช แก้วสอนดี	
๕	นายสมศักดิ์ นานาไพโร	๑	สมาชิกสภา อบต.	สมศักดิ์ นานาไพโร	
๖	นายฉลอง แสนสุภา	๒	สมาชิกสภา อบต.	ฉลอง แสนสุภา	
๗	นายสาทร เหล่าใหญ่	๓	สมาชิกสภา อบต.	สาทร เหล่าใหญ่	
๘	นายสวาสดี โพธิ์พันธ์	๓	สมาชิกสภา อบต.	สวาสดี โพธิ์พันธ์	
๙	นายบุญเหลือ วงศ์ศรีษา	๔	สมาชิกสภา อบต.	บุญเหลือ วงศ์ศรีษา	
๑๐	นายพรชัย ไชยสุระ	๕	สมาชิกสภา อบต.	พรชัย ไชยสุระ	
๑๑	นายตระกูล ไชยสุระ	๕	สมาชิกสภา อบต.	ตระกูล ไชยสุระ	
๑๒	นายอาคม จิตมาตย์	๖	สมาชิกสภา อบต.	อาคม จิตมาตย์	
๑๓	นายชนะ แก่นจันทร์	๖	สมาชิกสภา อบต.	ชนะ แก่นจันทร์	
๑๔	นายปรีดา ไชยตันเทือก	๗	สมาชิกสภา อบต.	ปรีดา ไชยตันเทือก	
๑๕	นายชายชมภู ธนโพธิ์	๗	สมาชิกสภา อบต.	ชายชมภู ธนโพธิ์	
๑๖	นายธันวา มูลวงค์	๘	สมาชิกสภา อบต.	ธันวา มูลวงค์	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑					

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล แสนสุภา	นายก อบต.มหาชัย	มงคล แสนสุภา	
๒	นายไชยเชษฐ ใสแสง	รองนายก อบต.มหาชัย	ไชยเชษฐ ใสแสง	
๓	นายระเปียบ โคดอาสา	รองนายก อบต.มหาชัย	ระเปียบ โคดอาสา	
๔	นายอมิตร ชากิจดี	เลขานุการนายก อบต.มหาชัย	อมิตร ชากิจดี	
๕	นางสาวนารี ไตรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นารี ไตรแก้ว	
๖	นายณัฐวุฒิ อ้นสนธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐวุฒิ อ้นสนธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานสภา ฯ - เรียน นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหารฯ เลขาสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เวลาผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ฯ - เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา ฯ - เนื่องด้วยบันทึกวาระการประชุมยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผ่านในวาระนี้ไปก่อน ขอมติครับ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - ในวาระนี้ท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วาระที่ ๓ (เห็นชอบ)

ประธานสภา ฯ - เนื่องจากในวาระนี้จึงไม่มีการอภิปรายใดใด ผมขอมติว่าเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้หรือไม่

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง สภามีมติเห็นชอบเวลา ๑๔.๐๔ น.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ - ในวาระนี้ มีท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงอะไร เชิญครับ

นายชายชมภู ธนโพธิ์ - กระผมนายชายชมภู ธนโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ บ้านต้นสมัย เรื่องการซ่อมแซมถนนของ อบจ.ที่ซ่อมเป็นเนินเป็นคลื่นมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเส้นมหาชัย-ถาวร ถ้าหาก อบต.เราจะทำการซ่อมแซมถนนก็อยากให้ทำให้เรียบกับพื้นที่สุดเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนครับ

นายฉลอง แสนสุภา - กระผมนายฉลอง แสนสุภา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ บ้านมหาชัย ขอสอบถามเรื่องแผนพัฒนาตำบล ไม่ทราบว่าปีนี้ได้มีการปรับปรุงแผนหรือไม่ครับ

- เรื่องงบบุคลากร การใช้ถนนหนทางในการสัญจรรู้สึกจะเดินทางไปมาลำบากแล้วอยากได้งบบุคลากรมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นทางมหาชัย-ห้วยไหล เพราะพังไปหลายจุดอยากให้ซ่อมแซมโดยใช้ยางพาราสำเร็จ น่าจะดีกว่าปูนรวมถึงถนนเส้นอื่นด้วยครับ

- นางสาวนารี ไตรแก้ว - เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา สมาชิกสภา นายก.อบต. คณะผู้บริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทุกท่าน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอนนี้จะปรับให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการปรับปรุงแผนหรือทบทวนแผนจะไม่มีแล้วเพราะยกเลิกแล้วแต่จะมีการเพิ่มเติมแผนแทนซึ่งปัจจุบันจะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ จะออกประชาคมจัดทำแผนครั้งใหม่จะเป็น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตอนนี้ไม่มีโครงการของงบลงทุนเลยคะ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการตามพระราชดำริ รัฐพิธีไม่ได้ออกประชาคมแต่จะเป็นอำนาจของนายก.ฯ ส่วนการออกประชาคมแผนทุกปีนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วคะ
- ประธานสภา ฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อที่จะเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี

(วัสดี เถาว์สอน)

เลขานุการสภา อบต.มหาชัย

บันทึกการประชุม

(นายปรีชา วงศ์วิวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ตรวจบันทึกการประชุม

(นายฉลอง แสนสุภา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ นานาไพร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชนะ แก่นจันทร์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม